



จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560

จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ก้าวอย่างสู่ว...ความเป็นอาชีพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ก้าวอย่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชาติ การพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญ และการทำให้คนได้ทำอาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีการกำหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรในการประกอบอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน



รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ
 คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ในวันประชาสัมพันธ์โครงการฯ 11 กรกฎาคม 2559



รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้จัดการโครงการฯ
 นำเสนอรายละเอียดของโครงการ
 ในวันประชาสัมพันธ์โครงการฯ 11 กรกฎาคม 2559



รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้จัดการโครงการฯ ส่งมอบไวนิล
 ให้นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์



รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้จัดการโครงการฯ
 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ณิชรัฐ แก้วสุทธา
 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่คณะทันตแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้จัดการโครงการฯกล่าวถึงแผนการดำเนินงานว่า เริ่มจาก
 ประชุมเตรียมการ จัดทำไวนิล แผ่นพับ และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ
 พนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ร่วมกับประสานงานกับผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จากนั้นทางทีมปรึกษาโครงการได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ และอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและทั่วถึงจากทุกภาคส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน



ผู้จัดการโครงการฯเปิดประชุม



ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภูไพบูลย์ นำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ฉัฐรุช แก้วสุทธา นำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์



ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องอาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้ข้อเสนอแนะ



ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ



ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองสมรรถนะ



ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานกลุ่ม



มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอย่างเข้มข้นหลายครั้งเพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) และจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพต่อคณะรับรองเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นมีการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์มาตรฐานอาชีพฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นกัลยาณมิตร ทุกความคิดเห็นได้รับการรับฟังและนำกลับมาพิจารณา จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติงานกันอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ก่อนส่งให้คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะได้จัดทำชุดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีความสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ประเมินฯ มีมาตรฐานก็จัดให้มีกระบวนการทดสอบเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง ก่อนสิ้นสุดของแผนการดำเนินงานจะมีการทำการประเมินและสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และผู้ช่วยทันตแพทย์ก่อนสมัครเข้าทดสอบเพื่อขอรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในขั้นตอนต่อไป

จะเห็นว่าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่อชุมชนและสังคม ต่อองค์กรวิชาชีพ และต่อประเทศชาติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชน ถือว่าเป็นการคุ้มครองประชาชนในด้านการบริการสุขภาพ และผลลัพธ์สุดท้ายที่สำคัญคือ ประชาชนมีความปลอดภัยภายหลังได้รับบริการสุขภาพจากทั้ง 2 อาชีพ น่าจะเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรประชาสัมพันธ์ต่อกันไปให้รับทราบทั่วกัน...



ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาโครงการฯ



ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน และ นักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers)



ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน
นักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เข้าร่วม
ประชาพิจารณ์



ผู้จัดการโครงการและคณะที่ปรึกษา และคณะรับรองเข้าร่วมการประชุมสรุปผลโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560